

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๙๐๓/๒๕๖๔



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓ / ว(๒) ๕๕๕๖
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน กรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

(๑) กรณีการเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงรายละเอียดในการจัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) เสื้อคลุมชนิด Isolation Gown หน้ากาก N๙๕ และชุด PPE ที่เป็นสาระสำคัญของโครงการจัดหาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยบริการสุขภาพ พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเร่งปรับปรุงสาระสำคัญของโครงการฯ ในระบบ eMENSUR ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อให้โครงการสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคมามากขึ้น กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการดังกล่าวตามที่เสนอได้

(๒) กรณีการขออนุมัติให้จังหวัดสุโขทัยยกเลิกการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย วงเงิน ๓,๕๓๗,๘๐๐ บาท และให้จังหวัดนครปฐมยกเลิกการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตร ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยของจังหวัดนครปฐม วงเงิน ๒,๙๕๒,๘๐๐ บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบ

ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอยกเลิกการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็น เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมความเห็น ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงสามารถพิจารณาอนุมัติคำขอยกเลิก การดำเนินโครงการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอได้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

(๓) กรณีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินโครงการส่งเสริม การจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีสามารถรับทราบ ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตามที่เสนอได้ และให้หน่วยงานดำเนินการตามความเห็น ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามขั้นตอนต่อไป

(๔) กรณีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการติดตามการเบิกจ่ายเงินกู้ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ พร้อมทั้งให้หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และยังมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒๐๙ โครงการ เร่งดำเนินการตามความเห็น ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยเคร่งครัด เป็นการติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่าย จากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ กรณีจึงเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีสามารถรับทราบตามที่เสนอได้

อนึ่ง กรณีการขอยกเลิกโครงการเนื่องจากปัญหาความไม่พร้อมในการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในความพร้อมของการดำเนินโครงการ ในภาพรวม สมควรที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทุกโครงการตรวจสอบ ความพร้อมในการดำเนินโครงการ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายุติโครงการภายใน ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จะได้พิจารณายกเลิกโครงการที่ไม่พร้อมเสียในคราวเดียว และ กำชับให้หน่วยงานที่จะเสนอโครงการตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง

ฝ่ายกฎหมายการคลัง

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๔๑๑ (นางสาวพิชยามนต์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๐

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr0900@ocs.go.th